

บาท/ดอลลาร์เซ้าท์กลับมาแกว่งตัวในกรอบ หลังแข็งค่ามากกว่านี้

*บาท/ดอลลาร์เซ้าท์กลับมาแกว่งตัวในกรอบ หลังจากแข็งค่าขึ้นมากกว่านี้ แต่ดีลเลอร์มองว่า เงินบาทยังมีโอกาสแข็งค่าได้ในระยะต่อไป จากปัจจัยบวกของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามาได้อีก

*วานนี้ เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 28 เดือน ที่ 29.54

*ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เผยว่าไม่กังวลกับการแข็งค่าของเงินบาทในขณะนี้ เนื่องจากการแข็งค่าโดยมีปัจจัยบวกสนับสนุน ขณะที่ระบุว่า แนวทางการดูแลเงินบาทของธปท.ในปัจจุบัน ยังคงใช้ได้ และไม่ต้องปรับเปลี่ยน

*ธปท.ระบุว่า ยังไม่จำเป็นต้องเรียกประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) นัดพิเศษ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาท

*เยนปรับฐานในช่วงเซ้าท์ แต่การคาดการณ์ต่อการผ่อนคลายนโยบายแบบเชิงรุกจากธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) บ่งชี้ว่า ความเป็นไปได้มากขึ้น ที่เยนอาจจะอ่อนค่าลงได้อีก ขณะที่ข้อมูลภาคการผลิตที่ย่ำแย่ของอังกฤษ ดุดปอนด์ร่วงลง

*รายงานการประชุมเดือนก.พ.ของบีโอเจ พบว่าผู้กำหนดนโยบายเปิดรับการใช้ทางเลือกนโยบายแบบแหวกแนวของนายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ว่าเป็นที่ผู้ว่าการบีโอเจ มากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าบีโอเจจะสามารถผลักดันมาตรการกระตุ้นแบบเชิงรุกได้อย่างง่ายดาย

*ปอนด์ดีดลง หลังจากข้อมูลพบว่า ภาคการผลิตของอังกฤษในเดือนม.ค. ร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว ซึ่งตอกย้ำความวิตกที่ว่า เศรษฐกิจอังกฤษเผชิญกับภาวะถดถอยเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินในปี 51

*ยูโรยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ และเทรดเดอร์ในต่างประเทศ กล่าวว่าการตลาดกำลังรอดูผลประมูลพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีและสเปน ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ใหม่ๆ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.629 บาท

*09.37 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.60/66 จาก 29.60/65 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.595/645 จาก 29.62/64 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 95.84/88 จาก 96.26 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3034/38 จาก 1.3043 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้ค้นหาหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"วันนี้อาจจะชะลอลงบ้าง จากเมื่อวานที่เหมือนจะมี panic อยู่เล็กๆ
ก็อย่างที่ผู้ว่า(ธปท.)บอก เรื่องของเรตติ้ง กับข้อมูลเศรษฐกิจ ก็น่าจะดึงให้มี
capital inflow ต่อไป แต่พอแข็งมาเร็ว ตลาดอาจจะต้องมีช่วงปรับตัว"

ดีลเลอร์ กล่าว

เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ฟิทช์ เรตติ้งส์ ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศของรัฐบาลไทย จากระดับ BBB เป็น
BBB+ โดยมีแนวโน้มที่มีเสถียรภาพ

ดีลเลอร์ยังคงคาดว่า เงินบาทวันนี้จะกลับมาแกว่งตัวในกรอบที่แคบลง
หลังแข็งค่ามาพอสมควรเมื่อวานนี้ โดยแนวต้านบริเวณ 29.57 และ 29.55
ยังน่าจะเป็นกรอบในวันนี้ได้ ส่วนแนวรับให้ไว้ที่ 29.70

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้